

เตลีพิวส์

ฉบับที่ 24,549 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หน้า 22



ไก่พันธุ์ลูกฮอร์นขาวหงอนจักร เหมาะสมเลี้ยงในไทย



เลี้ยงแบบปล่อยลานได้

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "อันถ้ำชาวไทย สติในดวงใจนิรันดร์" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเผยแพร่พระมหากษัตริย์คุณและพระปรีชาสามารถที่สร้างคุณูปการเพื่อพสกนิกรไทยและแผ่นดินไทยได้มีความร่มเย็นภายใต้หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองนำมาซึ่งรากฐานที่มั่นคงทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยมีนายพลการ สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา



ตัวเมียให้ไข่ตก

การนี้ทางสำนักงาน กปร. ได้กำหนดสื่อมวลชน ในโครงการสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ ร่วมเดินทางด้วย พร้อมทั้งศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ หลากหลายโครงการด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือการเพาะขยายพันธุ์ไก่พันธุ์ลูกฮอร์นขาวหงอนจักร ซึ่งเป็นไก่พันธุ์ไข่ที่ประสบความสำเร็จและกำลังขยายผลสู่การเพาะเลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มปริมาณไข่ไก่คุณภาพแก่ผู้บริโภคแบบปราศจากการปนเปื้อน



ไข่ไก่ชนิดนี้กำลังได้รับความนิยมของตลาด

ของสารเคมี โดยเฉพาะสารกระตุ้นการออกไข่ และการเพิ่มปริมาณสีแดงในไข่แดง เป็นต้น

ไก่พันธุ์ลูกฮอร์นขาวหงอนจักร เป็นพันธุ์ไก่ไข่ที่มีถิ่นกำเนิดทางตอนกลางของประเทศอิตาลี มีเลี้ยงกันแพร่หลายทั่วโลก เป็นไก่ที่ผลิตไข่ออกมาเป็นเปลือกสีขาว

และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นแม่ไก่ไข่ที่ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารไปเป็นไข่ในอัตราส่วนที่ดี สามารถเลี้ยงปล่อยแบบไก่บ้านของไทยได้ ชอบกินหญ้า และสามารถเปลี่ยนหญ้าไปเป็นไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่นิยมเลี้ยงเป็นไก่เนื้อเพราะมีขนาดเล็ก เป็นไก่ไข่พันธุ์ขนาดเล็กกว่าไก่ไข่พันธุ์อื่น ๆ แต่ที่ใหญ่กว่า

ที่ผ่านมาในประเทศไทยไก่พันธุ์นี้มักเลี้ยงเพื่อเอาไข่มาใช้ประโยชน์สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แต่จากที่เป็นไก่ที่มีขนาดเล็ก ขนสีขาว ให้ไข่เร็ว ให้ไข่ตก ไข่เปลือกสีขาว มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารค่อนข้างสูง เพราะมีขนาดเล็ก ทนต่ออากาศร้อนได้ดี และเริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 5-6 เดือนครึ่ง ให้ไข่ปีละประมาณ 280 ฟอง น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่เพศผู้หนัก 2.2-2.9 กิโลกรัม เพศเมียหนัก 1.8-2.2 กิโลกรัม

จึงเริ่มเป็นที่นิยมของเกษตรกร ขณะเดียวกันด้านผู้บริโภคก็เริ่มหันมาสนใจไข่ไก่พันธุ์นี้มากขึ้น ด้วยเปลือกไข่มีสีขาว และดูสะอาด ขณะที่คุณภาพด้านโภชนาการมีค่อนข้างมากกว่าไก่ไข่พันธุ์อื่น ๆ

ทางงานปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ขยายพันธุ์เพื่อการขยายผลสู่การเพาะเลี้ยงของเกษตรกรที่สนใจอย่างเต็มที่ ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าศึกษาดูงานถึงวิธีการเพาะเลี้ยงได้ที่ศูนย์ฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

